
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๒๒  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันพฤหัสบดทีี ่ ๑๒  ตลุาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๓  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  ประธานสภา 
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายวัชระพล  ขาวข า 
๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสหัสวัต  คุ้มคง 
กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   

(นายจักรพงษ์  แสงมณี)  เป็นผู้ตอบ 
๓. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ  โดย  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์   เรื่อง  ปัญหา 
การก่อสร้างรถไฟทางคู่โครงการสายกรุงเทพ - หัวหินช่วงจังหวัดราชบุรีล่าช้า  ซึ่งเลื่อน
มาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่ ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๐  (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๖   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายร่มธรรม  ข านุรักษ์  เรื่อง  ปัญหาการบริหาร 
จัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน   

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว 
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๖   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายฐิติกันต์  ฐิติพฤฒิกุล  เรื่อง  ปัญหาการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าบางขนุนเพื่อก่อตั้งเป็นศูนย์ต่อสู้อากาศยานของ 
กองทัพเรือ  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๖  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์  เรื่อง  ความคืบหน้า 
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข  ๖  บางปะอิน - นครราชสีมา   
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   
(นางมนพร  เจริญศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยมีรองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๓๕ - ๑๑.๓๖  นาฬิกา  และเวลา  ๑๒.๒๒ - 
๑๒.๔๗  นาฬิกา ณ  ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ  นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายรม่ธรรม  ข านุรักษ ์ จ านวน  ๒  กระทู้  ดังนี ้
๑) เรื่อง การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศและจังหวัดพัทลุง  

โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  (นางสาวสดุาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล)  
เป็นผู้ตอบ 

๒) เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดพัทลุง   
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ  เตชถาวรเจริญ  เรื่อง  การซ่อม 
บ ารุงเครื่องสูบน้ าในอุโมงค์ทางลอด 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายไชยามพวาน  มั่นเพียรจิตต์  เรื่อง  มาตรการ
การป้องกันเหตุอันตรายโครงการทางยกระดับถนนพระราม  ๒ 
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กระทู้ถามในล าดับที่  ๒  และ  ๓  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวปวิตรา  จิตตกิจ  จ านวน  ๒  กระทู้  ดังนี ้
๑) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาแก่โรงเรียน

พระปริยัติธรรม  และปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงานของงบประมาณงบกลาง   
เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม  ถาม  รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

๒) เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิบัตรทอง จ านวนคลินิก
พยาบาลชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานครและศูนย์ให้บริการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เพียงพอ 
ต่อการใช้บริการของประชาชนอย่างครอบคลุม  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑)  และ  ๒)  เนื่องจากรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามดังกล่าว  
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๖   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ก่อนที่ที่ประชมุจะพิจารณาระเบียบวาระ
ต่อไป  ไดม้ีสมาชิกฯ  เสนอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาการพิจารณาญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภา
ผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งทางบก  เพื่อให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและประชาชน  และป้องกัน 
การเรียกรับผลประโยชน์  ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๑   
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพุธที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๖  ได้มีมติให้ส่งญัตติ 
ดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการการคมนาคมเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมาธิการฯ  พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน 

ต่อจากน้ัน  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
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ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให้   
นายแสวง  บุญมี  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   นายกิตติพงษ์  บริบูรณ์   
ร้อยต ารวจเอก ชนินทร์  น้อยเล็ก  นายวีระ  ยี่แพร  พันต ารวจตรี ณัฐวัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์   
และนายเกรียงไกร  พานดอกไม้  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง  และผู้แทน 
จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ตอบช้ีแจง 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา  ตามล าดับ  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ า 
ทะเลสาบอื่น ๆ  อย่างยั่งยืน  ซึ่ง  นายร่มธรรม  ข านุรักษ์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ 
ที่  ๕.๓) 

เมื่อผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล  สมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติดังกล่าว
ใหค้ณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา  และมีมติ
ให้คณะกรรมาธิการฯ  พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  ๖๐  วัน 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่  ๒  ของประเทศไทย  หรือการสร้างแนวป้องกัน 
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ที่ประสบปัญหาก าลังจะจมบาดาล  ซึ่ง  นายณัฐวุฒิ   
ประเสริฐสุวรรณ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๔) 

เมื ่อนายมังกร  ยนต์ตระกูล  ในฐานะผู ้รับมอบหมายให้เสนอญัตติ   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๖๔  วรรคสาม  ได้แถลงเหตุผล  สมาชิกฯ  อภิปราย  ที่ประชุม 
ได้มีมติให้ส่งญัตตดิังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย  ซึ่ง  นายปารมี  ไวจงเจริญ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๕) 

เมื่อผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ   
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปใน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๔๕  นาฬิกา 
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